

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๑๕๑



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn check) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๖/๙๒๓๒
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn Check) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ ๒ ช่องทาง ประกอบด้วย ๑) เว็บไซต์ <http://burncheck.com> ที่พัฒนาขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบ พิจารณา รายงาน และแสดงผลการจัดการเชื้อเพลิงในภาพรวม โดยผู้ใช้งานหลักในส่วนของเว็บไซต์ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย และ ๒) แอปพลิเคชัน “Burn Check” บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android สำหรับประชาชน เพื่อลงทะเบียนขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ โดยการกรอกข้อมูลผ่านระบบฯ และเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และแจ้งผลกลับมายังผู้ส่งคำขอให้รับทราบและดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งระบบดังกล่าวได้ใช้งานในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าของ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ในช่วงสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งานระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn Check) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ และประสานงานชักชวนแนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนได้ ให้มีการแจ้งลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ยินดีจัดการฝึกอบรมใช้งานระบบดังกล่าว ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมอบหมายให้นางสาวศิวพร รังสิยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนมลพิษทางอากาศข้ามแดน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ - ๑๙๐๘ - ๕๘๔๘ เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th.